

Số: /BC-UBND

Tây Sơn, ngày tháng 11 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Văn bản số 54/BC-HĐND ngày 07/11/2022 của Thường trực HĐND huyện về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII và đề nghị UBND huyện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau:

#### I. VỀ KINH TẾ

##### 1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

###### 1.1. Về Nông nghiệp, lâm nghiệp

(1) **Cử tri thôn Hữu Giang, xã Tây Giang tiếp tục kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm có phương án xử lý tình trạng ngập úng khu vực ruộng Bàu Gáo, vì vấn đề trên đã ý kiến nhiều lần nhưng cho đến nay các cấp, các ngành chưa giải quyết dứt điểm cho bà con.

###### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban và UBND xã Tây Giang kiểm tra thực trạng và đề xuất hướng xử lý. Qua nghiên cứu thực trạng nhận thấy: Khu vực Bàu Gáo chịu nhiều tác động của các yếu tố về địa hình, thủy văn và do nước thấm từ đê bao Sông Kôn chảy ngược vào. UBND huyện đã nhận được một số giải pháp của các ngành chuyên môn, trên cơ sở các đề xuất, UBND huyện huyện sẽ triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 để phát triển khu vực này thành khu dân cư.

(2) **Cử tri thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành có liên quan kiểm tra, đầu tư xây dựng bổ sung các bậc tam cấp để đi từ lòng kênh mương lên bờ thuộc hệ thống kênh mương Nước Gộp, khu vực Đồng Sạ, thôn Phú Lâm, xã Tây Phú để bảo đảm an toàn cho người dân, gia súc khi đi qua khu vực này và để phòng ngừa một số trường hợp người hoặc gia súc rơi xuống lòng kênh có thể tự đi lên được.

###### **Trả lời:**

Hệ thống kênh mương Nước Gộp được Ban Quản lý dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, xây dựng và bàn giao cho Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý, tuy nhiên theo thiết kế ban đầu không có các bậc tam cấp để đi từ lòng mương lên bờ như cử tri đã kiến nghị. Tiếp thu kiến nghị này, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà

soát đề đề xuất phương án và tham mưu cho UBND huyện kiến nghị Ban Quản lý dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét, phối hợp để giải quyết. Hiện tại, công trình đang trong thời gian được bảo hành nên không thể làm thay đổi hiện trạng theo thiết kế ban đầu.

**(3) Cử tri thôn Thuận Ninh, xã Bình Tân kiến nghị:** Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các ngành chức năng ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ và đào cây cảnh trái phép từ các khu rừng trên địa bàn thôn, vì hiện nay trên địa bàn thôn vẫn còn xảy ra tình trạng trên.

**Trả lời:**

Trong cuộc họp thường kỳ do Hạt kiểm lâm chủ trì, kiểm lâm địa bàn xã Bình Tân báo cáo trên địa bàn xã không xảy ra tình hình vận chuyển gỗ trái phép nhưng việc đào bới, vận chuyển cây cảnh (cây bằng lăng) trên địa bàn xã với số lượng ít, gốc cây đào bới nhỏ vẫn còn xảy ra. Ngay sau đó, Hạt trưởng đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với các ban, ngành của xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, kiểm tra, truy quét rừng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình hình đào bới, vận chuyển cây cảnh trên địa bàn. Ngày 11/11/2022, Hạt đã tăng cường 01 lao động hợp đồng để hỗ trợ kiểm lâm địa bàn xã Bình Tân nhằm đảm bảo lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát, truy quét rừng để ngăn chặn dứt điểm tình hình đào bới, vận chuyển cây cảnh trên địa bàn xã Bình Tân. UBND huyện sẽ theo dõi và tăng cường chỉ đạo để giải quyết dứt điểm tình trạng này trong thời gian tới.

**(4) Cử tri thôn M6, xã Bình Tân kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện chi trả tiền bảo vệ rừng cho Nhân dân, cụ thể: Năm 2021 còn nợ 25% kinh phí, còn kinh phí năm 2022 Nhân dân chưa được chi trả.

**Trả lời:**

UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện kiểm tra và giải quyết kiến nghị, kết quả cụ thể như sau:

Năm 2021 và năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên cho xã Bình Tân và một số xã trên địa bàn huyện theo chương trình Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững, theo đó nguồn kinh phí năm 2021 được UBND tỉnh phân bổ về huyện Tây Sơn là 75% trong tổng nguồn kinh phí và đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện chi trả cho Nhân dân theo quy định, còn 25% kinh phí tỉnh chưa phân bổ về huyện; năm 2022, ngân sách tỉnh chưa bố trí kinh phí về huyện để thực hiện chi trả cho người nhận khoán bảo vệ rừng. UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí và phân bổ kịp thời theo quy định, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện khi tiếp nhận nguồn kinh phí từ cấp trên phải chi trả ngay cho cộng đồng nhận khoán.

**(5) Cử tri thôn M6, xã Bình Tân kiến nghị:** Một số hộ dân là người Kinh ở Xóm 2 không đồng ý với phương án giao 43 ha đất rừng phòng hộ đã được UBND tỉnh thu hồi cho cho bà con làng M6, vì sau khi tỉnh thu hồi đất, một số hộ dân bị

*thu hồi không có đất để sản xuất. Đề nghị UBND huyện quan tâm có phương án giao đất hợp lý.*

**Trả lời:**

Theo chủ trương của tỉnh và huyện, để đảm bảo sinh kế cho đồng bào thuộc làng M6 có đất sản xuất, thoát nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống, không xâm hại rừng trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành văn bản số 318/UBND-KTN ngày 13/5/2020 về việc xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc là đất trồng rừng phòng hộ chuyển ra ngoài đất lâm nghiệp và Thông báo kết luận số 802/TB-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện tại cuộc họp bàn các giải pháp để giao đất cho đồng bào làng M6, xã Bình Tân. UBND huyện giao UBND xã Bình Tân rà soát, đo đạc để xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với 43 ha đất có nguồn gốc là đất trồng rừng phòng hộ chuyển ra ngoài đất lâm nghiệp tại làng M6, xã Bình Tân để đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi đất giao cho địa phương quản lý, sử dụng, thời hạn hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/12/2022. Hiện tại, diện tích đất này vẫn do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý và các hộ đang hợp đồng giao khoán vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng giao khoán theo nội dung đã ký kết. Khi nào UBND tỉnh quyết định thu hồi đất giao cho địa phương quản lý thì việc xử lý hợp đồng sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Về đối tượng, hạn mức được xem xét giao đất sẽ thực hiện theo đúng phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**1.2. Về thủy lợi**

*(6) Cử tri xã Bình Thuận có kiến nghị như sau: Xí nghiệp Thủy lợi V và các cơ quan liên quan kiểm tra và khắc phục tình trạng hệ thống mương không thoát hết nước gây ngập úng ruộng lúa của nông dân vào mùa mưa ở đoạn cuối Mương Sông (nhánh đi Tây An và nhánh đi Bình Thuận).*

**Trả lời:**

- Kênh Mương Sông có hiện trạng là kênh đất, nhiệm vụ của kênh là chuyển tải nước tưới vào các vụ sản xuất trong năm và tiêu thoát lũ vào mùa mưa, đoạn cuối kênh có hai nhánh:

+ Nhánh kênh chính đi qua địa bàn xã Bình Thuận do Xí nghiệp Thủy lợi V quản lý, vào đầu mùa mưa, Xí nghiệp tiến hành nạo vét, phát dọn cây cỏ để kênh được thông thoáng đảm bảo chuyển tải nước tưới và tiêu thoát lũ.

+ Nhánh rẽ còn lại do các địa phương quản lý, đoạn đầu đi qua địa bàn xã Bình Thuận lấy nước từ Mương Sông và đoạn cuối đi qua địa bàn xã Tây An; trong năm 2021, xã Tây An đầu tư bê tông hóa đoạn kênh này để lấy nước từ kênh N16-6 của kênh mương Văn Phong, do đoạn kênh bê tông địa bàn xã Tây An cao hơn bờ kênh đất cũ từ 0,3m đến 0,5m làm cho kênh không thoát hết nước gây ngập úng cho một số diện tích của xã Bình Thuận.

- Trước thực trạng trên, UBND huyện Tây Sơn đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi V, UBND xã Tây An và

các phòng, ban có liên quan kiểm tra, đề xuất phương án xử lý để đảm bảo tiêu úng trước mùa mưa lũ năm 2023.

**(7) Cử tri thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan khắc phục tình trạng van xả M4 và M6 của hệ thống Trạm bơm đồng Chà Rang để cung cấp đủ nước tưới cho toàn bộ diện tích theo thiết kế, phát huy cao nhất hiệu quả của trạm bơm.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND xã Bình Thuận kiểm tra thực tế, kết quả được xác định như sau:

Theo thiết kế, van xả M4 và M6 của Trạm bơm Chà Rang cung cấp đủ nước tưới cho diện tích trong khu vực của dự án. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước tưới cục bộ xuất phát từ nguyên nhân do nông dân tự dẫn nước, xả tràn vào ruộng gây thất thoát nhiều. Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện đã đề nghị đơn vị thi công lắp đặt thêm 01 van xả. Trong thời gian chờ đơn vị thi công hoàn thành việc lắp đặt thêm van xả, đề nghị Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ Bình Thuận tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng, đồng thời thành lập Tổ thủy lợi cơ sở để điều tiết nước nhằm khắc phục tình trạng thất thoát do nông dân tự dẫn nước vào ruộng.

**(8) Cử tri thôn Hòa Mỹ kiến nghị:** UBND huyện có kế hoạch nạo vét, sửa chữa đập Mặt Cật để phục vụ nước tưới cho hơn 45 ha cây lúa và hoa màu, đồng thời để tạo nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy rừng trong mùa khô ở khu vực rừng lân cận.

**Trả lời:**

Theo kế hoạch đăng ký sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 của xã Bình Thuận thì diện tích sử dụng nguồn nước tưới từ hồ Mặt Cật gồm có: 02 ha cây lúa, 10 ha cây màu, diện tích còn lại nằm ngoài kế hoạch đăng ký. UBND huyện xét thấy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Mặt Cật là nhu cầu cần thiết để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát, các cơ quan chuyên môn đề xuất tổng mức đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình này khoảng 30 tỷ đồng; bên cạnh đó, phần diện tích còn lại khoảng 33 ha (nằm ngoài kế hoạch sản xuất được đăng ký) có hiện trạng cao trình mặt đất sản xuất cao hơn đáy mương lấy nước phía sau của hồ khoảng từ 1,5 - 2m. UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên để đầu tư sửa chữa, nâng cấp vào thời điểm thích hợp. Đồng thời, giao UBND xã Bình Thuận rà soát các diện tích đất chưa được đăng ký trong kế hoạch sản xuất của địa phương để chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định.

**- Cử tri xã Bình Tân có một số kiến nghị như sau:**

**(9) Cử tri thôn Thuận Ninh kiến nghị:** Xí nghiệp Thủy lợi V kiểm tra, khắc phục hành lang dọc các tuyến kênh mương tưới của hồ Thuận Ninh đang bị xuống cấp, có nguy cơ sạt lở cao vào mùa mưa.

**Trả lời:**

Hàng năm, vào đầu các vụ tưới trong năm và đầu mùa mưa lũ, Xí nghiệp Thủy lợi V luôn tiến hành kiểm tra và phát dọn cây cỏ, tu sửa các tuyến kênh mương thuộc hệ thống kênh tưới của hồ Thuận Ninh để đảm bảo chuyển tải nước tưới và an toàn trong mùa mưa lũ. Hiện nay, qua kiểm tra nhận thấy hệ thống kênh hoạt động tốt, không có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.

**(10) Cử tri thôn Mỹ Thạch kiến nghị:** Xí nghiệp Thủy lợi V mở rộng van xả nước từ kênh mương bê tông đoạn phía dưới nhà ông 3 Kiên để đảm bảo nước tưới cho khu vực Đồng Trên và Bàu Dưới thuộc thôn Mỹ Thạch.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, xác định vị trí cử tri đề nghị là công tưới K0+900m, ở phía bên phải kênh N1-Thuận Ninh, công có thiết kế là công tròn D200mm. Khu vực Đồng Trên và Bàu Dưới thuộc thôn Mỹ Thạch lấy nước từ công này, hàng năm Xí nghiệp Thủy lợi V ký hợp đồng cung cấp nước tưới với diện tích 42,69ha, khi kết thúc vụ tưới giữa Xí nghiệp và đơn vị sử dụng nước xác lập biên bản nghiệm thu và xác định lượng nước cung cấp trong thời gian qua luôn đảm bảo, vì vậy công lấy nước chưa thực sự cần thiết phải mở rộng thêm.

**(11) Cử tri thôn Thuận Hòa kiến nghị:** Tình trạng đập bồi không cung cấp đủ nước tưới cho đồng Bờ Thọ, Xí nghiệp Thủy lợi V đã khắc phục nhiều lần nhưng chưa hiệu quả, nguyên nhân do lòng mương phía xã Bình Hòa quá sâu nên rất khó khăn cho việc tích nước khu vực thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân. Đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V khảo sát và đầu tư xây dựng mới hệ thống kênh đập Bồi tại đoạn lổ Cây Ngái để thay thế đoạn Ngã Hai để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho đồng Bờ Thọ.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra và theo dõi thực tế hoạt động, hệ thống kênh mương trên đã cung cấp đầy đủ nước tưới theo kế hoạch. Từ đầu vụ Đông Xuân năm 2021- 2022, Xí nghiệp đã đầu tư đắp đập bồi Ngã Hai để tưới cho 30ha diện tích sản xuất của đồng Bờ Thọ với kinh phí rất lớn, tuy nhiên, do lòng Sông Quéo quá sâu và đập bồi bị xói lở nhiều lần nên chưa thể khắc phục triệt để. Xí nghiệp Thủy lợi V khắc phục sự cố bằng cách lấy nước tạm thời từ kênh N12 để tưới thay cho đập bồi Ngã Hai và đồng thời kiến nghị Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi tỉnh bố trí nguồn kinh phí để xây dựng cụm điều tiết trên kênh N12 nhưng chưa được phê duyệt. Trong năm 2023, Xí nghiệp đã đưa công trình này vào hạng mục đầu tư xây dựng ưu tiên để trình Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đầu tư để phục vụ nhu cầu tưới ổn định lâu dài.

**(12) Cử tri xã Bình Tân kiến nghị:** Xí nghiệp Thủy lợi V trả lời một số ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri chưa được thỏa đáng, cụ thể như sau:

- Cử tri thôn Thuận Hòa đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V hàng năm có kế hoạch nạo vét, phát dọn cây cỏ, bụi rậm mọc trên lòng mương của các tuyến nhánh rẽ sông Quéo để đảm bảo an toàn vào mùa mưa lũ. Xí nghiệp Thủy lợi V trả lời tại Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 12/7/2022 về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII là không đúng, thiếu trách nhiệm.

*Vì theo thực tế hàng năm, Xí nghiệp không phát dọn cây cỏ, tháo gỡ các đập bồi trên kênh mương, sông Quéo nhằm tiêu thoát lũ như trả lời trong báo cáo.*

**Trả lời:**

Xí nghiệp Thủy lợi V khẳng định: Hàng năm, đều tiến hành phát dọn thông tuyến, tháo dỡ các đập bồi trên kênh mương, sông Quéo trước khi mùa mưa chính vụ đến như: Phát dọn tuyến Mương Sông, Mương Mới, Gò Chùa, Mương Cùng, N2 cũ, Rộc Giếng... và tháo dỡ các đập bồi trên các tuyến kênh này để đảm bảo tiêu thoát lũ như đập bồi Ngã 2 sông Quéo, Gò Chùa... Riêng tuyến kênh Bền Chi (nhánh rẽ sông Quéo) không thực hiện phát dọn vì kênh không còn sử dụng để tưới tiêu. UBND huyện đã giao UBND xã Bình Tân chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Xí nghiệp Thủy lợi V và đại diện cử tri kiểm tra, xác minh thực tế hiện trường và báo cáo kết quả cho UBND huyện để giải quyết kiến nghị của cử tri vào cuối tháng 12 năm 2022.

*- Cử tri thôn Thuận Ninh đề nghị mở rộng cống xả nước Bờ Đô thuộc thôn Thuận Ninh. Hiện nay kích thước cống nhỏ, không cấp đủ nước tưới ảnh hưởng đến năng suất cây lúa của Nhân dân. Xí nghiệp Thủy lợi V trả lời tại Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 12/7/2021 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII là không đúng thực tế. Cử tri thôn Thuận Ninh yêu cầu Xí nghiệp Thủy lợi V phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế và có giải pháp khắc phục cống xả nước Bờ Đô.*

**Trả lời:**

Xí nghiệp Thủy lợi V xác định vị trí cử tri thôn Thuận Ninh đề nghị mở rộng cống xả nước Bờ Đô là cống xả ở cuối đoạn kênh thôn Thuận Ninh. Kênh tưới thôn Thuận Ninh có thiết kế là ống thép tròn có đường kính D270mm, tưới cho 80ha lúa của thôn, cuối đường ống thép có bể tiêu năng. Hàng năm, đơn vị sử dụng nước ký hợp đồng diện tích tưới của thôn chỉ là 27,60ha, như vậy so với thiết kế thì kênh đảm bảo tưới cho số diện tích đã đăng ký với Xí nghiệp.

Qua thời gian sử dụng, phần bể tiêu năng của kênh bị xuống cấp, rò rỉ nước gây thất thoát nước, mất ổn định trong quá trình cấp nước, Xí nghiệp đã cho tô trát và nâng cao thành bể tiêu năng để kênh đảm bảo hoạt động chuyên tải nước tưới được tốt. Việc thiếu nước tưới là do đơn vị dùng nước không thành lập Tổ thủy lợi cơ sở để điều tiết nước nên bà con tự dẫn nước vào ruộng, gây ra tình trạng úng, hạn cục bộ và thất thoát nguồn nước. Qua nhiều lần dự họp triển khai sản xuất tại UBND xã Bình Tân, lãnh đạo Xí nghiệp đã kiến nghị UBND xã chỉ đạo đơn vị dùng nước thành lập Tổ thủy lợi cơ sở để dẫn nước tưới nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

*- Cử tri thôn Mỹ Thạch đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V khắc phục cống tưới Hóc Cạn, vì hiện nay cống không xả nước được gây tắc nghẽn dòng chảy. Xí nghiệp Thủy lợi V trả lời việc thiếu nước xảy ra do các tuyến kênh đất của địa phương không được nạo vét và thông thoáng nên không thể chuyên tải nước hiệu quả. Việc trả lời của Xí nghiệp Thủy lợi V là không đúng với thực tế. Cử tri yêu*

*cầu Xí nghiệp phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế kênh mương nội đồng địa phương và nạo vét để thông thoáng dòng chảy.*

**Trả lời:**

Công tưới N1-1-4 của hệ thống kênh Thuận Ninh là đoạn kênh được lắp đặt bằng ống nhựa, đường kính 200mm lấy nước từ kênh N1-1 tưới cho cánh đồng có tục danh là Hóc Cạn. Trong năm 2022, tuyến kênh này đảm bảo tưới cho cánh đồng nói trên và không xảy ra trường hợp cháy lúa, khô hạn cục bộ. Ngoài ra trong năm 2022, Xí nghiệp đã khắc phục rò rỉ nước tại các khớp nối của đường ống ngầm đi qua trường Tiểu học Bình Tân (tại cơ sở chính) nên vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 tuyến kênh này đảm bảo cung cấp tưới đầy đủ. Để đảm bảo tưới phục vụ sản xuất được tốt, UBND huyện đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế hệ thống kênh mương nội đồng để nâng cao hiệu quả trong công tác điều tiết nước để tưới, tiêu trong thời gian đến và báo cáo cho UBND huyện trong tháng 12/2022.

**(13) Cử tri khối 1A, thị trấn Phú Phong phản ánh:** *UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, nạo vét, khai thông dòng chảy từ đầu cầu Mương Quán đến giáp Bảo tàng Quang Trung tạo sự thông thoáng, không gây ô nhiễm môi trường để đảm bảo sức khỏe Nhân dân ở hai bên bờ kênh mương. Vì hiện nay, mương Văn Phong cũ rất ô nhiễm.*

**Trả lời:**

Đoạn từ đầu kênh Văn Phong cũ đến giáp Bảo tàng Quang Trung không chuyên tải nước tưới từ giữa năm 2015 cho đến nay do có hệ thống kênh Văn Phong mới tưới thay thế, do vậy hiện nay rác thải của người dân vứt xuống kênh rất nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Vì hệ thống kênh này không phục vụ chuyên tải nước tưới nên Xí nghiệp Thủy lợi V không bố trí nguồn kinh phí để nạo vét. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường như cử tri đã phản ánh, UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Phú Phong huy động các lực lượng của địa phương thường xuyên dọn dẹp rác thải, cây cỏ trên đoạn mương nói trên, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân xử lý rác thải theo đúng quy định.

**2. Về Cấp và Thoát nước**

**(14) Cử tri thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân kiến nghị:** *UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện cung cấp nguồn nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, an toàn để Nhân dân sử dụng. Hiện nay, mạch nước ngầm bị nhiễm phèn và ô nhiễm do nước thải chăn nuôi, không đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân khi sử dụng.*

**Trả lời:**

Việc cử tri thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân kiến nghị tạo điều kiện cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, an toàn để Nhân dân sử dụng là hết sức chính đáng và cần thiết. Trong nhiều năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan của huyện lập dự án đầu tư hệ thống cấp nước cho các xã phía Bắc huyện (trong đó có khu vực thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân) để trình xin cấp trên đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư. Năm 2022, công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các xã phía Bắc huyện đã được tỉnh phê duyệt bổ sung đưa vào danh mục dự án đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 2479/UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh. Trong tháng 10/2022, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh đã phối hợp với các địa phương trong huyện tổ chức lấy ý kiến tham vấn cộng đồng để đề xuất triển khai đầu tư dự án trên. Hiện nay, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh đã báo cáo tỉnh về kết quả tham vấn cộng đồng và chờ chủ trương của tỉnh để triển khai thực hiện công trình này.

### **3. Về Giao thông**

*(15) Cử tri xã Bình Hoà kiến nghị: UBND huyện cần có ý kiến lên UBND tỉnh đầu tư mở rộng các khúc cua cho tuyến đường kết nối với đường QL 19B. Vì hiện nay, khi mở rộng QL 19B, các đường ngang kết nối với Quốc lộ theo hướng vuông góc và hẹp, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, mở các lối đi bậc tam cấp xuống đồng ruộng dọc hai bên tuyến để nông dân thuận tiện đi lại.*

#### **Trả lời:**

Tuyến đường Quốc lộ 19B do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường, theo hồ sơ thiết kế của dự án, đối với các tuyến đường ngang hiện hữu được tham bê tông nhựa vượt nối với bán kính cong cụ thể, phù hợp với quy mô bề rộng các đoạn đường ngang đầu nối vào tuyến Quốc lộ 19B và lắp đặt biển báo giao thông theo quy định. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Bình Hòa và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường các đoạn đường ngang đầu nối và khảo sát các vị trí mở các lối đi bậc tam cấp vào Quốc lộ 19B để đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, giải quyết theo đúng quy định hiện hành nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

### **4. Về Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản**

*(16) Cử tri thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận phản ánh: Công ty TNHH nguyên liệu giấy Hồng Hải xin thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất tại Cụm Công nghiệp Cầu 16, xã Tây Thuận nhưng đến nay không thực hiện dự án và chưa chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại hoa màu do ngừng sản xuất. Đề nghị UBND huyện kiến nghị các ngành chức năng xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do ngừng sản xuất từ nguồn kinh phí ký quỹ thực hiện dự án của Công ty.*

#### **Trả lời:**

UBND huyện Tây Sơn đã ban hành Văn bản số 438/UBND-KTN ngày 19/4/2022 để tiếp tục đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Hội đồng BTGPMB huyện chi hỗ trợ cho Nhân dân khu vực đăng ký thực hiện dự án do ngừng sản xuất hoa màu trên đất, với số tiền là 427.019.200 đồng từ nguồn ký quỹ đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, ván ép và chất đốt xanh Hồng Hải của Công ty TNHH nguyên liệu giấy Hồng Hải. Hiện nay, UBND huyện đang chờ UBND tỉnh xem xét và quyết định. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị để sớm thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được duyệt.

**(17) Cử tri thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang kiến nghị:** UBND huyện quan tâm đầu tư xây kè chống sạt lở dọc sông Kôn thuộc khu dân cư xóm Bình Liên, thôn Tả Giang 1. Vì hiện nay, khu vực này sạt lở rất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của Nhân dân.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất khảo sát thực tế và nhận thấy việc đầu tư là cần thiết, tuy nhiên nguồn vốn đầu tư lớn cần hỗ trợ từ nguồn vốn của cấp trên. UBND huyện đã trình UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi được bố trí nguồn vốn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện sẽ tiến hành triển khai thực hiện theo quy định.

**(18) Cử tri làng Xà Tang, xã Vĩnh An kiến nghị:**

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện xem xét, sớm đền bù cho bà con bị thu hồi đất phục vụ dự án công trình tuyến đường giao thông từ Khu du lịch Hàm Hồ đến Thác Đổ; đồng thời, kiểm tra, xem xét lại mức đền bù cho hộ gia đình ông Đinh Trinh, làng Xà Tang. Vì thửa ruộng của hộ gia đình ông có diện tích hơn 2 sào nhưng mức giá đền bù chỉ hơn 60 triệu đồng là thấp, ông không đồng ý.

**Trả lời:**

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đã hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình tuyến đường giao thông kết nối Khu du lịch Hàm Hồ đến Thác Đổ vào ngày 07/9/2022;

+ Việc bồi thường, hỗ trợ đất lúa cho hộ gia đình ông Đinh Trinh căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật thửa đất bị ảnh hưởng (Thửa 201, diện tích ảnh hưởng: 70 m<sup>2</sup>; thửa 202, diện tích bị ảnh hưởng: 81,9 m<sup>2</sup>; thửa 200, diện tích bị ảnh hưởng: 14,5 m<sup>2</sup>; thửa 203, diện tích bị ảnh hưởng: 174,1 m<sup>2</sup>, tổng diện tích bị ảnh hưởng: 340,5 m<sup>2</sup>) như vậy diện tích 04 thửa đất của ông Đinh Trinh bị ảnh hưởng là 340,5 m<sup>2</sup>, không phải là 02 sào như hộ ông Đinh Trinh trình bày. Do đó, việc áp giá đất hạng 5, VT 1, xã miền núi với giá 47.000 đồng theo bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành, tổng tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Đinh Trinh là 65.546.250 đồng là đúng theo quy định.

- UBND huyện Tây Sơn sớm đầu tư xây dựng công trình kênh mương làng Xà Tang để bảo đảm tưới, tiêu cho bà con sản xuất cây lúa nước.

**Trả lời:**

UBND huyện giao các đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Vĩnh An khảo sát và lập hồ sơ trình HĐND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 để được phân bổ nguồn kinh phí triển khai thực hiện.

**(19) Cử tri khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng có kế hoạch sửa chữa, tu bổ cửa xả mương cấp 1, đoạn đầu khâu Cây Găng để thuận lợi cho việc lấy nước vào mương nhánh.

**Trả lời:**

Công trình kiên cố hóa kênh mương Kiên Giang đang triển khai thực hiện một số hạng mục cuối, trong đó có đoạn đầu khâu kênh mương Cây Găng. UBND huyện đã chỉ đạo cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đơn đốc đơn vị thi công hoàn thành khâu đầu kênh mương Cây Găng để đảm bảo việc điều tiết cung cấp nước tưới vụ Đông Xuân 2022 - 2023.

**(20) Cử tri xã Bình Nghi có một số kiến nghị như sau:**

- UBND huyện xem xét việc lắp thêm tấm đan bê tông cho đoạn mương từ đập dâng Phú Phong qua Thôn 1, xã Bình Nghi để người dân qua lại sản xuất được dễ dàng, vì đây là đoạn mương hở không được lắp hệ thống tấm đan qua mương, người dân đi qua, lại khu Soi Giữa để sản xuất rất khó khăn. Đồng thời, xem xét cho lắp cống thoát nước để chống ngập úng đoạn qua đồng ruộng của thôn Lai Nghi để bà con gieo sạ được thuận lợi, vì đoạn mương đi qua đồng ruộng thôn Lai Nghi có thiết kế và thi công cao hơn bề mặt ruộng.

**Trả lời:**

Công trình này thuộc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, về ý kiến phản ánh của nhân dân xã Bình Nghi, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ làm việc với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định để phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện.

- UBND huyện xem xét thi công các tuyến đường đẩu nối với tuyến 636B đoạn từ Cây Gòn đến HTX Bình Nghi 1 để Nhân dân đi xuống đồng ruộng được thuận tiện, vì trong giai đoạn thi công, mặt đường cao hơn đồng ruộng, không có lối đi cho máy xuống đồng gặt lúa.

**Trả lời:**

Công trình này thuộc Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, về ý kiến phản ánh của nhân dân xã Bình Nghi, UBND huyện tiếp thu và sẽ làm việc với Sở Giao thông vận tải để chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện.

- Hiện tại, hệ thống mương thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 19 thuộc địa bàn xã Bình Nghi bị ứ đọng nước gây ô nhiễm và có nhiều tấm đan bê tông bị hư hỏng chưa được thay thế, sửa chữa. Cử tri kiến nghị UBND huyện và các ngành chức năng có liên quan sớm vệ sinh, khơi thông lòng mương, đồng thời vận chuyển rác sau khi dọn dẹp đến nơi xử lý đúng quy định, không để trên vỉa hè và sớm thay thế những tấm đan trên mương đã bị hư hỏng.

**Trả lời:**

Tuyến đường Quốc lộ 19 theo phân cấp do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, Công ty TNHH BOT 36.71 là đơn vị được giao quản lý khai thác sử dụng, có trách nhiệm duy tu, bảo trì, sửa chữa hư hỏng các hạng mục trên tuyến nhằm đảm bảo khả năng khai thác sử dụng ổn định, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông. Theo ý kiến kiến nghị của cử tri xã Bình Nghi, vấn đề này UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Ban An toàn

giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường và đề nghị Công ty TNHH BOT 36.71 có biện pháp khắc phục tồn tại về hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 19, nạo vét khơi thông dòng chảy do cát, đất bồi lấp rãnh đoạn từ Km32+300 đến Km33+500 (rãnh hở) qua địa bàn thôn 3, xã Bình Nghi, đối với các đoạn rãnh còn lại (rãnh đập đan) đề nghị lắp đặt thay thế mới tấm đan đập rãnh. Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Bình Nghi, trong thời gian đến, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại các tồn tại nêu trên và tiếp tục đề nghị Công ty TNHH BOT 36.71 sớm khắc phục đảm bảo thoát nước và phục vụ cho Nhân dân đi lại được thuận lợi.

*(21) Cử tri thôn Phú Thọ, xã Tây Phú phản ánh: Mức giá đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường tránh phía Nam Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã và khu tái định cư thuộc thôn Phú Thọ còn thấp so với thực tế, đề nghị UBND huyện tăng giá đền bù hợp lý cho Nhân dân, cụ thể:*

*- Áp giá theo bảng giá xã đồng bằng thay cho bảng giá xã miền núi. Vì hiện nay, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì xã Tây Phú không còn trong danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.*

*- Điều chỉnh áp giá từ vị trí 2 lên vị trí 1 theo thực tế hiện nay thay cho trên bản đồ đối với đất được thu hồi nằm trong phạm vi từ tim các đường liên xã, liên thôn, bê tông nội bộ có lộ giới từ 2m trở lên là 300m (Theo bảng giá số 1 và bảng giá số 2 tại Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định).*

*- Kiểm tra, rà soát, xác định lại hạng đất cho sát thực tế, phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là những đối tượng có đất thu hồi.*

**Trả lời:**

- Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UB ngày 23/5/1997 của Ủy Ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 03 khu vực miền núi, vùng cao; Văn bản số 747/BDT-CS ngày 14/9/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định về việc cung cấp thông tin đơn vị hành chính thuộc xã miền núi, các văn bản quy định của pháp luật có liên quan và Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng giá đất các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định; theo đó, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã thực hiện việc áp dụng giá đất để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong đoạn qua địa bàn xã Tây Phú theo các bảng giá đất đối với xã miền núi là phù hợp theo quy định và hướng dẫn của các ngành chức năng của tỉnh (Theo Văn bản số 747/BDT-CS ngày 14/9/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định ).

- Hiện nay, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Tây Phú và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung:

+ Các thửa đất đủ điều kiện được nâng từ vị trí 2 lên vị trí 1 theo quy định.

+ Kiểm tra, rà soát về hạng đất tại sổ bộ cân đối giao quyền theo Nghị định số 64/NĐ-CP đối với các thửa đất đã áp giá bồi thường không đúng hạng ghi trong sổ bộ sẽ điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân theo quy định.

**(22) Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị:**

- UBND huyện có kế hoạch tu bổ đường ĐH28 bị hư hỏng nặng, dễ gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông, đoạn từ xã Bình Hòa đi xã Tây Bình. Đồng thời, sớm gia cố hai bên bờ để giảm nguy cơ sạt lở thuộc đoạn đường từ cầu Văn Chấn đến trạm biến áp thôn Kiên Thạnh.

**Trả lời:**

Tuyến đường ĐH.28 Phú Phong đi Tây Bình theo phân cấp thuộc tuyến đường huyện có chiều dài 8,4km. Theo kiến nghị của cử tri xã Bình Hòa, đoạn đường từ xã Bình Hòa đi Tây Bình bị hư hỏng nặng, hai bên taluy đường đoạn đường từ cầu Văn Chấn đến trạm biến áp thôn Kiên Thạnh bị sạt lở. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, qua kiểm tra thực tế hiện trạng công trình, đoạn đường bị hư hỏng nặng, sạt lở hai bên taluy đường tập trung nhiều ở đoạn từ Cầu Văn Chấn - Km5+300 đến Trạm biến áp thôn Kiên Thạnh - Km5+700, chiều dài đoạn đường bị hư hỏng khoảng 400m. Theo kế hoạch đầu tư công năm 2022, huyện sẽ triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.28 Phú Phong đi Tây Bình. UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện làm đại diện chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện đang triển khai lập các thủ tục đầu tư, hiện đang ở giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, các đoạn đường bị hư hỏng mà cử tri kiến nghị sẽ được xây dựng sửa chữa khi triển khai thi công dự án trên.

- UBND huyện xem xét, phối hợp với các bên có liên quan xây dựng hệ thống mương thoát nước khu dân cư, đoạn từ Nhà văn hóa đa năng xã Bình Hòa, thôn Trường Định 2 đến nhà máy gao của bà Chi để nước không đổ vào mương bê tông thủy lợi của hợp tác xã, gây bồi lấp ảnh hưởng đến khả năng tưới tiêu.

**Trả lời:**

Theo ý kiến kiến nghị của cử tri xã Bình Hòa, qua kiểm tra, đoạn đường từ Nhà văn hóa đa năng xã Bình Hòa, thôn Trường Định 2 đến nhà máy gao của bà Chi thuộc tuyến đường Quốc lộ 19B. Tuyến đường này được Bộ Giao thông vận tải ủy thác cho Sở Giao thông vận tải quản lý khai thác, sử dụng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian đến, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ phối hợp với UBND xã Bình Hòa và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường đề xuất UBND huyện có văn bản kiến nghị với Sở Giao thông vận tải xem xét có biện pháp giải quyết cụ thể về thoát nước dọc tuyến để không ảnh hưởng đến mương bê tông thủy lợi của hợp tác xã.

(23) **Cử tri thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân kiến nghị:** UBND huyện xem xét, quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục tình trạng Nhân dân xã Bình Hòa sản xuất nông nghiệp làm sạt lở taluy đường bê tông đoạn từ cổng làng văn hóa thôn Thuận Hòa đến Quốc lộ 19B (xã Bình Hòa).

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao UBND xã Bình Hòa chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đồng thời đề xuất phương án xử lý và báo cáo kết quả cho UBND huyện vào cuối tháng 12 năm 2022.

**5. Về Tài nguyên và Môi trường**

(24) **Ông Đặng Vĩnh Thanh - cử tri thôn Nam Giang, xã Tây Giang phản ánh:** Ngày 01/4/2022, ông nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tây Sơn và có giấy hẹn trả kết quả theo mã hồ sơ 000.00.38.H08-220401-0062, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 18/5/2022, khi đến thời gian hẹn trả kết quả ông liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện thì không được giải quyết; đến nay cũng không biết vì sao không được giải quyết và không có thông báo cho ông biết lý do. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét giải quyết.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất của ông Đặng Vĩnh Thanh và bà Lương Thị Hồng Châu thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND huyện về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người đang sử dụng đất tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh Bình).

Tuy nhiên, việc xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho ông Đặng Vĩnh Thanh và bà Lương Thị Hồng Châu, thường trú thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn tại thửa đất số 516, tờ bản đồ số 34, diện tích 346m<sup>2</sup>, loại đất ở, thuộc thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn chưa thực hiện đầy đủ thủ tục niêm yết công khai theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 4 Điều 26 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định, cụ thể “Các trường hợp sử dụng đất mà trước đây đã đưa vào xử lý lấn, chiếm và được giao đất không đúng thẩm quyền theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về xử lý lấn, chiếm đất đai; đất đã giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Nay, chủ sử dụng đất đề nghị cấp giấy chứng nhận thì thực hiện theo Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Do đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ban hành Văn bản số 169/TNMT-

QLĐĐ ngày 02/8/2022 trả lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của ông Đặng Vĩnh Thanh và Lương Thị Hồng Châu tại thửa đất số 516, tờ bản đồ số 34, diện tích 346m<sup>2</sup>, loại đất ở và gửi cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để thực hiện bổ sung hồ sơ theo quy định.

Ngày 22/8/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện ban hành Thông báo số 45/TB-CNVPĐK ngày 22/8/2022 về việc hoàn trả hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu và ông Đặng Vĩnh Thanh đã nhận lại toàn bộ hồ sơ nêu trên từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để bổ sung hồ sơ theo quy định.

*(25) Cử tri thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với Công ty Cổ phần Thành Ngân để giải quyết tình trạng Công ty thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con Nhân dân.*

**Trả lời:**

Công ty Cổ phần Thành Ngân được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy chế biến lâm sản và dăm gỗ xuất khẩu tại Cụm Công nghiệp Cầu 16, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 02/7/2019. Ngày 16/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện Tây Sơn và UBND xã Tây Thuận tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến lâm sản và dăm gỗ xuất khẩu của Công ty Cổ phần Thành Ngân. Qua kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường số 176/QĐ-VPHC ngày 03/10/2022 với số tiền xử phạt là 60.000.000 đồng. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2853/STNMT-CCBVMT ngày 14/10/2022 đề nghị Công ty Cổ phần Thành Ngân cải tạo, bổ sung thêmбет phun xung quanh tiết diện ống khói nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải; xây dựng và thực hiện đồng bộ quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải.

*(26) Cử tri thôn Phú Thọ, xã Tây Phú kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo và sớm giải quyết vấn đề đất ở cho hộ ông Trần Thanh Bình ở thôn Phú Thọ, xã Tây Phú để gia đình ông có đất xây dựng nhà ở. Vì lô đất gia đình ông đã mua vào năm 2010 tại thửa đất số 1246, tờ bản đồ số 6 thuộc khu Gò Ké, thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00518 do UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 20/5/2010 nhưng khi gia đình ông tiến hành xây dựng nhà ở thì phát hiện lô đất của ông bị cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với một hộ khác nên không thể xây dựng nhà; gia đình ông đã làm đơn gửi các cơ quan liên quan khác giải quyết; UBND xã Tây Phú đã làm việc với gia đình ông và chủ của lô đất cùng sở hữu trên và đã hoàn tất hồ sơ báo cáo UBND huyện để giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.*

**Trả lời:**

Để giải quyết về lô đất ở có số hiệu thửa đất là 1246, tờ bản đồ số 6, thuộc khu Gò Ké, thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú, ngày 09/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

đã chủ trì làm việc với UBND xã Tây Phú, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan của huyện để giải quyết. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận chỉ đạo giao UBND xã Tây Phú khẩn trương làm việc, giao đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên là ông Trần Thanh Bình tại thửa đất số 1246, tờ bản đồ số 6 để xây dựng nhà ở và đề xuất quỹ đất phù hợp để đổi đất cho ông Phí Quốc Cường hoặc chi trả tiền sử dụng đất theo quy định.

*(27) Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị: UBND huyện cần có ý kiến lên UBND tỉnh để không gia hạn cho phép hoạt động khai thác cát trên dòng sông tại mỏ cát giáp ranh giữa thôn Đông Hòa và khối Thuận Nghĩa. Vì trong thời gian qua, tình trạng khai thác cát làm ảnh hưởng lớn một số công trình dân sinh và môi trường.*

**Trả lời:**

Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (cát xây dựng) số 52/GP-UBND ngày 01/7/2020, với diện tích 26,9ha tại bãi bồi sông Kôn, thuộc địa phận xã Bình Hòa, Tây Xuân và thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn và Quyết định cho thuê đất số 4648/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 với diện tích 8,33ha tại bãi bồi sông Kôn, thuộc địa phận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Công suất khai thác 100.000m<sup>3</sup>/năm. Thời gian khai thác 02 năm. Hiện nay, giấy phép khai thác khoáng sản (cát xây dựng) của Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội đã hết hạn theo quy định. Về ý kiến kiến nghị của cử tri xã Bình Hòa, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu văn bản đề có ý kiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trong quá trình đề xuất UBND tỉnh gia hạn giấy phép khai thác cát của Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội.

*(28) Cử tri thôn M6, xã Bình Tân kiến nghị: UBND huyện xem xét, có kế hoạch quy hoạch đất ở để xét giao cho hộ nghèo, hộ chính sách không có tiền đấu giá đất.*

**Trả lời:**

Quỹ đất, đối tượng được thực hiện xét giao đất theo quy định của pháp luật được thực hiện theo Điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

*Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:*

- a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;*
- b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;*
- c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;*
- d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;*
- đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;*

e) *Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;*

g) *Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;*

h) *Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;*

i) *Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.*

*Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.*

Trên cơ sở các quy định và quỹ đất ở thực tế trên địa bàn xã, UBND huyện giao UBND xã Bình Tân rà soát các trường hợp có đủ điều kiện cấp đất theo quy định, đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo đề xuất để UBND huyện xem xét cho chủ trương thực hiện.

## **6. Về Kinh tế và Hạ tầng**

*(29) Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị: UBND huyện xem xét, giải quyết dứt điểm các lò gạch thủ công vẫn còn hoạt động trên địa bàn huyện để đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện chủ trương của các cấp.*

### **Trả lời:**

Thực hiện Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp để thực hiện việc chấm dứt hoạt động các lò nung thủ công trên địa bàn. Tính đến nay, toàn huyện đã hoàn thành việc chấm dứt hoạt động đối với 882/958 lò sản xuất gạch, ngói đất sét nung thủ công trên địa bàn, còn lại 76 lò chưa thực hiện chấm dứt hoạt động theo quy định. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tăng cường thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp như: Tuyên truyền, vận động; kiểm tra và xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển, mua bán nguyên liệu sản xuất (đất sét) trái phép; kiểm soát, ngăn chặn nguồn cung cấp nguyên liệu cho các lò gạch, ngói nung thủ công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư tại các cụm công nghiệp Tây Xuân và Hóc Bơm, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công,...đảm bảo chấm dứt toàn bộ hoạt động các cơ sở lò gạch, ngói nung thủ công trên địa bàn theo đúng thời gian yêu cầu của tỉnh.

*(30) Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: UBND huyện phối hợp với các ngành chức năng có biện pháp để bình ổn giá vé tàu, xe cho người dân của huyện Tây*

*Sơn đi làm ăn xa ở ngoài tỉnh trở về thăm quê không bị ép giá, vì trong những dịp Lễ, Tết giá vé tàu, xe tăng quá cao (tăng gấp 2, 3 lần giá ngày thường).*

**Trả lời:**

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện rất quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước để bình ổn giá vé tàu, xe trên địa bàn huyện trong dịp Lễ, Tết.

Hàng năm, UBND huyện đều thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trong đó tập trung kiểm tra giá vé tàu, vé xe theo quy định, nhất là trước dịp Tết Nguyên đán. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các nhà xe đều thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định, tại thời điểm kiểm tra không có nhà xe nào vi phạm việc kê khai giá, niêm yết giá.

Trường hợp các đơn vị vận tải có nhu cầu tăng giá nhằm bù chi phí xe chạy rỗng trong dịp Tết đều thực hiện đăng ký giá với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính về tỷ lệ phụ thu giá cước phù hợp với từng tuyến theo quy định với mức phụ thu không quá 40% giá vé.

Do đó, nếu phát hiện các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện thu đúng giá vé đã kê khai, niêm yết đề nghị người dân báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định (*kèm các căn cứ thu không đúng như: vé xe, hình ảnh.....để có cơ sở xử lý*).

**7. Về lĩnh vực điện**

Các kiến nghị cử tri phản ánh thuộc lĩnh vực điện, UBND huyện đã đề nghị Điện lực Phú Phong kiểm tra và giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả cụ thể như sau:

*(31) Cử tri thôn Hữu Giang, Tả Giang 1, 2, xã Tây Giang kiến nghị: Ông Nguyễn Ngọc Linh - Nhân viên Bưu điện Đồng Phó thu tiền điện sinh hoạt của bà con rất chậm chạp, lờ mờ, kéo dài thời gian và không có biên lai thu tiền. Đề nghị các ngành có liên quan thay đổi nhân viên thu tiền điện ở địa bàn xã Tây Giang.*

**Trả lời:**

Bưu điện là một trong các đơn vị đối tác thu hộ tiền điện, có một vài thời điểm, tại điểm thu nêu trên khách hàng đi nộp tiền điện tập trung cùng lúc nên xảy ra ùn ứ gây bức xúc, mặt khác máy in biên lai ngày 13/10/2022 bị hỏng buổi sáng đã xử lý khắc phục vào chiều cùng ngày.

Điện Lực Phú Phong đã làm việc với Bưu điện huyện Tây Sơn để tiếp thu và khắc phục các trường hợp như ý kiến của cử tri nêu trên nhằm phục vụ cho bà con tốt hơn trong công tác thu tiền điện. Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu nộp tiền điện, ngành điện đã và đang hợp đồng với rất nhiều tổ chức thu hộ tiền điện như: Ngoài các Bưu điện, Bưu điện văn hóa xã còn có các tổ chức thu hộ tiền điện như: Tất cả các Ngân hàng, Cửa hàng Viettel, Cửa hàng Điện Máy Xanh,...). Ngoài ra khách hàng có thể thanh toán tiền điện bằng hình thức không dùng tiền

mặt cụ thể: Khách hàng có thể đăng ký trích tự động qua tài khoản tại ngân hàng, ví điện tử (Vnpay, Payoo; Viettelpay; Vimo, Momo, Airpay, Mobile-Money).

Nhằm tránh trường hợp khách hàng nộp tiền điện tập trung đồng người phải chờ đợi lâu, khi nhận được tin nhắn thông báo tiền điện, khách hàng có thể nộp tiền điện trước tại các điểm thu trong tất cả các điểm thu, kênh thu và hình thức thu nêu trên không cần phải chờ đến ngày thu tập trung như lâu nay.

**(32) Cử tri thôn Hòa Trung, xã Bình Tường phản ánh:** *Hiện nay, hệ thống điện phục vụ sinh hoạt của người dân đoạn từ nhà ông Khải đến nhà bà Gái thuộc Xóm 11, thôn Hòa Trung đã bị xuống cấp. Đề nghị ngành điện kiểm tra nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người dân.*

**Trả lời:**

Từ nhà ông Khải đến nhà bà Gái thuộc Xóm 11, thôn Hòa Trung có khoảng 15 hộ đang nhận nguồn điện ổn định từ đường dây hạ áp thuộc Trạm biến áp Bờ Đổ; toàn bộ công tơ đo đếm được đặt tại các cột từ 207 đến 211. Đường dây mát an toàn như phản ánh của cử tri là đường dây 0,2kV sau công tơ, thuộc tài sản của khách hàng. Vì vậy khách hàng lưu ý thường xuyên tự kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Theo Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty Điện lực Bình Định đã được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung phê duyệt và đang triển khai, Điện lực Phú Phong sẽ đề xuất Tổng Công ty Điện lực Miền Trung xem xét, đầu tư cải tạo lưới điện khu vực nêu trên vào kế hoạch đầu tư ở các năm tiếp theo nếu đảm bảo tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư.

**(33) Cử tri Đình Viên làng Kon Giọt I, xã Vinh An đề nghị Điện lực Phú Phong di dời trụ điện 220kV trước nhà đến vị trí khác thích hợp hơn.**

**Trả lời:**

Qua làm việc, thực tế theo yêu cầu của cử tri là chuyển trạm biến áp Kon Giọt đến vị trí khác. Đường dây 22kV và trạm biến áp Kon Giọt được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện Tây Sơn đầu tư xây dựng và thuê Xí nghiệp xây lắp điện thi công, đường dây được đóng điện vận hành năm 1998. Thời điểm thi công, ở từng vị trí cột đường dây, vị trí đặt trạm biến áp đã được địa phương thỏa thuận và bàn giao tim mốc cụ thể. Việc di dời trạm đến vị trí khác phải có sự đồng ý của địa phương và bên có nhu cầu chịu chi phí cho việc di dời, đồng thời đảm bảo các điều kiện về quy hoạch của địa phương theo quy định.

**(34) Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành kiến nghị:** *Cử tri không đồng tình với ý kiến trả lời của ngành điện ở nội dung: Tuyến đường điện tại xóm Ngãi Bình, thôn Kiên Ngãi đã được ngành điện đầu tư lắp mới tuyến điện 0,4Kw nhưng đến nay các công tơ điện chưa được đấu nối đến tuyến đường điện mới nói trên. Đề nghị Điện lực Phú Phong sớm chuyển công tơ điện đấu nối đến đường dây mới cho các hộ dân xóm Ngãi Bình sử dụng (tại Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện Tây Sơn về báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII) và đề nghị điện lực Phú*

*Phong phải đi thực tế để khảo sát đầu tư lắp đặt đường dây 0,4Kw cho số hộ dân phía dưới dốc Nhãn (xóm Ngãi Long, thôn Kiên Ngãi). Vì hiện nay, tại khu vực này có 17 hộ dân sử dụng nguồn điện được kéo quá xa (có đoạn cách 500m) dẫn đến thất thoát, tiêu hao điện năng, nguồn điện không ổn định; bên cạnh đó, các trụ điện Nhân dân tự đầu tư đã xuống cấp rất nguy hiểm vào mùa mưa. Đồng thời, tại khu vực này ngành điện chỉ đầu tư xây dựng lưới điện mới, đường dây ở phía trên khu dân cư Dốc Nhãn.*

**Trả lời:**

Việc đầu tư xây dựng đường dây vào xóm Ngãi Bình đã được Ngành điện thực hiện; Việc chuyển công tơ sang đường dây mới để về gần nhà nhằm giảm hao hụt, dễ quản lý ... xuất phát từ yêu cầu của khách hàng, nếu khách hàng có nhu cầu thì đề nghị khách hàng liên hệ với Điện lực Phú Phong để khảo sát và thực hiện di dời.

*Đề nghị Ngành điện đầu tư lưới điện cho Xóm Ngãi Long (dưới Dốc Nhãn):* 17 hộ dân khu vực này đang sử dụng điện từ trạm biến áp Bình Thành 1. Theo Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty Điện lực Bình Định đã được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung phê duyệt và đang triển khai, Điện lực Phú Phong sẽ đề xuất Tổng Công ty Điện lực Miền Trung xem xét đầu tư cải tạo lưới điện khu vực nêu trên vào kế hoạch đầu tư ở các năm tiếp theo nếu đảm bảo tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư.

*(35) Cử tri xã Tây Bình kiến nghị:* UBND huyện xem xét, có kế hoạch di dời trụ điện nằm trong lòng đường, đoạn từ chợ mới Mỹ An lên cầu Canh Bướm (Quốc lộ 19B). Vì hiện nay phương tiện tham gia giao thông qua lại đoạn này khá đông đúc dễ xảy ra tai nạn.

**Trả lời:**

Việc di dời các cột điện để mở rộng QL19B do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng & PTQĐ huyện là đơn vị giải phóng mặt bằng) hợp đồng với Công ty TNHH Hùng Phát thi công, đến nay công trình đã hoàn thành. Các vị trí cột không di dời do không nằm trong phạm vi của dự án hoặc không ảnh hưởng đến lòng đường nên không được chủ đầu tư đưa vào danh sách di dời. Việc di dời thêm các cột ở các vị trí khác theo kiến nghị cử tri phải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định quyết định. Trong thời gian tới, UBND huyện giao các ngành chuyên môn khảo sát và tham mưu, đề xuất Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

*(36) Cử tri xã Bình Tân và Bình Thuận kiến nghị:* Điện lực Phú Phong phối hợp với 2 xã Bình Tân, Bình Thuận phát dọn hành lang tuyến trước mùa mưa.

**Trả lời:**

Công tác phát quang cây cối thuộc hành lang an toàn của tuyến điện là công việc thường xuyên của đơn vị quản lý, vận hành lưới điện. Điện lực Phú Phong luôn sẵn sàng phối hợp với chính quyền và nhân dân trong 02 xã nêu trên và thực hiện tốt công tác này như đang thực hiện tại thị trấn và các xã khác trong huyện

nhằm đảm bảo hành lang thông thoáng, phòng tránh tai nạn điện trong nhân dân, cũng như ngăn ngừa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện.

Trong cuộc họp triển khai phương án phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2022, Chủ tịch UBND đã giao cho Điện lực Phú Phong chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành phát dọn cây cối dọc hành lang tuyến điện để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

*(37) Cử tri xã Bình Tường kiến nghị: Hệ thống đường điện hạ thế do Nhân dân thôn Hòa Trung đóng góp để đầu tư đã được Ngành điện trả lại cho HTXNN Hoà Lạc tiếp nhận, nhưng hiện nay HTX giải thể, chưa trả lại cho dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết.*

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND xã Bình Tường kiểm tra và báo cáo tình hình, đồng thời đề xuất giải pháp để UBND huyện xem xét, giải quyết trong tháng 12 năm 2022.

## II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI

### 1. Về Y tế

*(38) Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: Trung tâm Y tế Tây Sơn không đủ thuốc phục vụ cho bệnh nhân, khi người dân có bảo hiểm y tế đến bệnh viện để khám bệnh thì Trung tâm cho toa để người bệnh phải đi ra nhà thuốc tư nhân mua.*

**Trả lời:**

UBND huyện đã đề nghị Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bình Nghi như sau:

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

Danh mục thuốc được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT. Hiện tại, việc cung ứng thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đầy đủ. Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần ghi nhận rõ các thông tin: Bác sĩ nào kê đơn? Loại thuốc nào người bệnh phải mua? để Trung tâm Y tế có giải trình cụ thể cho cử tri.

### 2. Về Giáo dục

*(39) Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp huyện Tây Sơn phối hợp với Trường THPT Võ Lai - Tây Giang, tạo điều kiện giảng dạy cho khoảng 58 em học sinh của 02 xã Tây Thuận và xã Tây Giang không đủ điều kiện vào hệ A và hệ B được học tại điểm Trường THPT Võ Lai, để các em đến trường gần hơn và đảm bảo an toàn giao thông.*

**Trả lời:**

Qua kiểm tra và rà soát, cuối năm học 2021 - 2022, số lượng học viên lớp 10 tham gia học giáo dục thường xuyên của 02 xã Tây Giang và Tây Thuận là: 17 học viên (xã Tây Giang: 12 học viên, xã Tây Thuận: 05 học viên).

Đầu năm học 2022 - 2023, số lượng học viên lớp 10 tham gia học giáo dục thường xuyên của 02 xã Tây Giang và Tây Thuận là: 06 học viên (xã Tây Giang: 02 học viên, xã Tây Thuận: 04 học viên).

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Trong đó, quy định mỗi môn học phải có ít nhất 01 giáo viên cơ hữu đối với các môn học bắt buộc, môn học lựa chọn và các môn học tự chọn (nếu có). Riêng môn Toán và môn Văn có ít nhất từ 02 giáo viên cơ hữu trở lên (Hiện tại, Trung tâm chỉ có 01 giáo viên cơ hữu môn Toán và 01 giáo viên cơ hữu môn Văn); theo Công văn số 1999/SGDĐT-QLCLGD-GDTEX ngày 25/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động giáo dục nghề phổ thông và công tác tuyển sinh vào lớp 10 hệ GDTEX năm học 2022 - 2023; qua đó, điều kiện cần để xem xét tổ chức dạy và mở lớp tại các trường THPT khi đủ số lượng học viên đăng ký.

Như vậy, theo các văn bản hướng dẫn, quy định nêu trên và tình hình đội ngũ giáo viên hiện có tại đơn vị, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện không đủ điều kiện để mở lớp và tổ chức giảng dạy cho học viên hệ giáo dục thường xuyên của 02 xã Tây Giang và xã Tây Thuận tại điểm trường THPT Võ Lai (Lý do: thiếu giáo viên cơ hữu của 02 môn: Toán, Văn và các môn lựa chọn; không đủ số lượng học viên đăng ký học giáo dục thường xuyên).

**(40) Cử tri thôn Nam Giang, xã Tây Giang kiến nghị:** Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sớm đầu tư xây dựng các phòng học ở điểm lẻ thuộc Trường Tiểu học Số 1 Tây Giang, vì hiện nay, trường đã xuống cấp, điểm trường có 05 lớp nhưng chỉ có 04 phòng học, không đảm bảo cho việc dạy và học của học sinh.

#### **Trả lời:**

Theo báo cáo số 368/BC-UBND ngày 04/11/2022 của UBND huyện về việc rà soát danh mục các dự án đầu tư (đã, đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư hoặc chưa đầu tư) thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:

Đầu tư xây dựng mới dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025 tại điểm trường lẻ thôn Nam Giang thuộc trường Tiểu học Số 1 Tây Giang, hạng mục: Xây dựng 04 phòng học (điểm lẻ). Tuy nhiên qua rà soát nhu cầu thực tế hiện nay tại thôn Nam Giang, UBND huyện sẽ đề nghị điều chỉnh hạng mục xây dựng điểm trường thôn Nam Giang thành xây dựng nhà 2 tầng 6 phòng học. Như vậy, kiến nghị của cử tri đã có kế hoạch triển khai trong năm 2023.

### **III. LĨNH VỰC KHÁC**

**(41) Cử tri Đình Đoan làng Kon Giọt I, xã Vĩnh An:** Đề nghị Viettel Tây Sơn di dời trạm phát sóng chuyên nơi khác, hiện tại xây dựng trạm phát sóng trước nhà ông có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình, đặc biệt là trẻ em.

**Trả lời:**

Về kiến nghị trên, UBND huyện Tây Sơn đã có ý kiến đối với Viettel Tây Sơn đề phối hợp giải quyết, tuy nhiên hiện nay việc đầu tư hệ thống trạm phát sóng trên cả nước và đặc biệt là trên các khu vực địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hết sức cần thiết để đảm bảo kết nối, truyền tải thông tin, ứng dụng công nghệ số, truyền tải internet để kết nối tri thức, khoa học đến tận làng, xã. Bên cạnh đó, việc lắp đặt các trạm phát sóng trong khu dân cư xét về địa điểm, khoảng cách, mức độ an toàn đã được các ngành chức năng của huyện, tỉnh thẩm định, xem xét kỹ. Việc di dời các trạm phát sóng theo kiến nghị của cử tri, UBND huyện phối hợp với Viettel Tây Sơn sẽ gửi kiến nghị lên các ngành cấp trên để được xem xét và giải quyết trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PVP, C2;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Chí Hùng**